

VKSND TỐI CAO  
VKSND TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 106 /VKS-VP

Quảng Nam, ngày 11 tháng 4 năm 2023

V/v hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm  
vàng lần thứ VIII - năm 2023 trong ngành  
Kiểm sát nhân dân

Kính gửi:

- Viện trưởng VKSND 18 huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các Phòng trực thuộc VKSND tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện Công văn số 1244/VKSTC-T5 ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII – năm 2023 trong ngành Kiểm sát nhân dân. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trong ngành Kiểm sát nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; xác định việc hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII – năm 2023 là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng Ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân bản lĩnh, kỷ cương, liêm chính.

Thông qua hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII – năm 2023 đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân, kết quả hoạt động của các đơn vị trong toàn Ngành; xây dựng hình ảnh của ngành Kiểm sát, chân dung người cán bộ Kiểm sát kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, dám bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai và tận tâm phục vụ nhân dân.

2. Các đơn vị bám sát 5 nội dung trọng tâm tại mục 3 phần II Kế hoạch số 106-KH/BTCTW ngày 20/3/2023 của Ban Tổ chức Trung ương để triển khai thực hiện. Chú trọng khai thác, viết tin bài về các nội dung, chủ đề: Vai trò của cấp ủy, đảng bộ, chi bộ tại đơn vị mình trong lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành

và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trong rèn luyện, học tập, tu dưỡng đạo đức, lối sống và thực thi công vụ; chân dung cán bộ Kiểm sát và bản lĩnh Kiểm sát viên; phản ánh những kết quả, thành tích nổi bật, bài học kinh nghiệm của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; các giải pháp đột phá, phương pháp công tác phù hợp, chủ động; những cách làm hay, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.

3. Mỗi đơn vị lựa chọn ít nhất 01 tác phẩm có chất lượng đã được đăng, phát từ ngày 01/11/2022 đến ngày 15/10/2023 trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh truyền hình), gửi về Ban Thông tin – Tuyên truyền Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam trước ngày 20/10/2023 để tổng hợp và gửi về Tạp chí Kiểm sát để tham dự giải.

Kèm theo Công văn này là Kế hoạch số 106-KH/BTCTW ngày 20/3/2023 của Ban Tổ chức Trung ương và Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII – năm 2023 để các đơn vị nghiên cứu thực hiện.

Trên đây là công văn về việc hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII – năm 2023 trong ngành Kiểm sát nhân dân. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phổ biến, động viên tập thể, công chức, Kiểm sát viên thuộc đơn vị mình tích cực hưởng ứng, tham gia viết, sáng tác, gửi tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII – năm 2023. /.

**Nơi nhận:**

- Như trên (để thực hiện);
- Ban Chỉ đạo CTTT ngành KSND (để báo cáo);
- Lãnh đạo Viện (chỉ đạo);
- Lưu: VT, VP.



**TRẦN CÁC**

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

Số 106- KH/BTCTW

## KẾ HOẠCH

### Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII – năm 2023

-----

Năm 2023 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm bản lề đẩy nhanh kết quả thực hiện, tạo đà hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Toàn hệ thống chính trị tích cực thực hiện tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “chuyên hóa” trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Cùng cố niềm tin, sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN. Tích cực thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII và XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Bên cạnh đó, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ; tình hình trong nước có những khó khăn, thách thức mới, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng và mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên *Búa liềm vàng*), Ban Chỉ đạo Giải xây dựng Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 như sau:

## I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

### 1. Mục đích

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thu hút sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp

phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

- Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

- Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

- Cô vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nỗ lực phân đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các chương trình hành động triển khai nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ trong năm 2023.

- Tích cực phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời, phản ánh kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị, nhất là trong việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước.

## **2. Yêu cầu**

- Lựa chọn được những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, những cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy có nhiều đóng góp trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức Giải Búa liềm vàng để trao giải, tôn vinh tác giả, tác phẩm và tập thể, cá nhân tiêu biểu.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Giải Búa liềm vàng để trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng; làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên. Thực hiện tốt phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.

Mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo cần hiểu đúng chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chủ động, tích cực bám sát thực tiễn cơ sở để kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh phê phán những khuyết điểm, vi phạm, những vấn đề còn hạn chế, tồn tại.

## II. NỘI DUNG

### 1. Tên giải thưởng

Tiếp tục sử dụng tên giải thưởng là: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên **Búa liềm vàng**).

### 2. Đơn vị chủ trì tổ chức Giải:

Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam.

### 3. Nội dung triển khai

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng... với những trọng tâm: (1) Những kết quả bước đầu tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là thể chế hóa, cụ thể hóa thành luật và các văn bản dưới luật; xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát thực tiễn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông suốt từ Trung ương tới cơ sở. (2) Phản ánh những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đánh giá tình hình, triển vọng triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.



phát hiện những “điểm nghẽn” hoặc dự báo những khó khăn, bất cập trong thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; từ đó hiến kế các giải pháp cho Đảng, Chính phủ, các cấp ủy, chính quyền có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tế. (3) Về tình hình, kết quả nổi bật và những giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Những thành tựu căn bản trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII. Tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. (4) Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII). (5) Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức Giải Búa liềm vàng trên phạm vi toàn quốc; vinh danh nhà báo có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và biểu dương những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức Giải lựa chọn 1 nhà báo tiêu biểu và một số nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải để tôn vinh (nếu có).

#### **4. Đối tượng tham dự giải**

- Về tác giả: Mọi người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước (bao gồm cả Việt kiều) có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..). Tác giả tham dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

- Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại báo in; báo điện tử; phát thanh; truyền hình; ảnh báo chí.

Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí của địa phương và ngành ở Trung ương vẫn được quyền tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng

Đảng, nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức. *Không nhận các tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia.*

- Các cơ quan báo chí và hội nhà báo tổ chức bài bản, sáng tạo việc hướng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng hoặc có sản phẩm truyền thông sáng tạo; đơn vị được nhiều phóng viên, nhà báo tham gia viết về công tác xây dựng Đảng và tuyên chọn được nhiều tác phẩm có chất lượng, bảo đảm số lượng tham dự giải.

- Các ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy làm tốt công tác tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý triển khai sáng tạo, hiệu quả Giải Búa liềm vàng tại địa phương, đơn vị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan gợi ý, hướng dẫn các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật để các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sinh động sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

### **5. Thời gian tác phẩm dự giải**

Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01-11-2022 đến 31-10-2023. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10-11-2023 (*theo dấu bưu điện*).

## **III. BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC GIẢI**

### **1. Thành phần Ban Chỉ đạo Giải**

Bao gồm các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Đài Truyền hình Việt Nam, do đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

### **2. Thành phần Ban Tổ chức Giải**

Bao gồm các đồng chí Lãnh đạo cơ quan và một số đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Đài Truyền hình Việt Nam, do đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng Ban Tổ chức Giải.

Ban Tổ chức Giải được sử dụng con dấu của Ban Tổ chức Trung ương trong quá trình hoạt động.

### **3. Cơ quan Thường trực Giải**

Tạp chí Xây dựng Đảng thuộc Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan Thường trực Giải.

## **IV. SỐ LƯỢNG, GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG**

### **1. Số lượng giải thưởng**

Về tác phẩm: Có 1 giải Đặc biệt, 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C và 30 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 có một giải: Giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư

tương; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài.

Về giải tập thể: Có 15 giải Xuất sắc cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu.

Về Nhà báo tiêu biểu: Vinh danh 1 nhà báo (nếu có).

Về nhân vật tiêu biểu: Vinh danh một số nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải (nếu có).

## **2. Giá trị giải thưởng**

Giải Đặc biệt: 300.000.000đ

Giải A: 100.000.000đ

Giải B: 75.000.000đ

Giải C: 50.000.000đ

Giải Khuyến khích: 30.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi: 50.000.000đ

Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài: 50.000.000đ



Những tác phẩm đoạt giải A, B, C, đồng thời là tác phẩm xuất sắc nhất thuộc 8 giải nêu ở trên thì được ghi giấy chứng nhận đoạt 2 giải, tiền thưởng lấy mức cao nhất trong 2 giải đó và được thưởng thêm 10.000.000,0đ.

Giải tập thể Xuất sắc: 50.000.000đ

Tiền thưởng Nhà báo tiêu biểu: 50.000.000đ

Quà tặng nhân vật tiêu biểu: 10.000.000đ

Tiền thưởng các tác phẩm vào chung khảo: 5.000.000đ

### 3. Hình thức khen thưởng

+ Đối với tác giả, tác phẩm đoạt giải: Tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận kèm theo biểu trưng **Búa liềm vàng**.

+ Đối với Nhà báo tiêu biểu: Tặng tiền thưởng kèm theo biểu trưng **Búa liềm vàng**.

+ Đối với nhân vật tiêu biểu: Trao quà tặng kèm theo hiện vật lưu niệm **Búa liềm vàng**

+ Đối với tác giả có tác phẩm vào chung khảo: Tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận kèm theo hiện vật lưu niệm **Búa liềm vàng**.

+ Đối với cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu: Tặng tiền thưởng kèm theo Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương.

## V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

### 1. Thống nhất các nội dung công việc và phân công trách nhiệm

+ Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức họp, thống nhất các nội dung công việc và phân công nhiệm vụ cụ thể từ khi phát động đến khi công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023.

+ Ban Chỉ đạo Giải gửi công văn đề nghị Thường trực các tỉnh, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023. Qua đó định hướng thông tin, dư luận vào những vấn đề mới, được dư luận quan tâm như kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; đấu tranh chống “diễn biến hòa

binh”; xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng...

+ Hội Nhà báo Việt Nam gửi công văn đến các hội nhà báo tỉnh, thành phố, liên chi hội, chi hội trực thuộc Trung ương và các cơ quan báo chí giới thiệu, vận động và hướng dẫn các hội viên viết, sáng tác, gửi tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023.

+ Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin - Truyền thông và các cơ quan báo chí ở Trung ương tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong phạm vi cả nước.

## **2. Thành lập Hội đồng chấm Giải, ban hành Thể lệ Giải**

Ban hành kèm theo Kế hoạch này Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (sửa đổi, bổ sung) làm căn cứ xét chọn tác phẩm xuất sắc và tập thể tiêu biểu để trao giải.

Trên cơ sở đề xuất của cơ quan Thường trực Giải (Tạp chí Xây dựng Đảng), Ban Tổ chức Giải ra quyết định thành lập Hội đồng chấm giải (gồm Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo), Ban Thư ký và Tổ giúp việc. Số lượng, cơ cấu Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo phải bảo đảm tính khách quan, toàn diện, chuyên sâu, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và thời gian chấm giải.

## **3. Xét chọn sơ khảo**

Vòng sơ khảo tiến hành từ giữa tháng 11 đến ngày 15-12-2023. Các tác phẩm báo chí đã đăng gửi tham dự Giải theo quy định sẽ được Hội đồng Sơ khảo xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí xét trao giải đưa vào vòng chung khảo.

## **4. Xét chọn chung khảo**

Vòng chung khảo tiến hành từ ngày 20-12-2023 đến ngày 10-01-2024. Dựa trên kết quả tuyển chọn của Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức và Ban Chỉ đạo Giải xem xét, quyết định tác phẩm đoạt giải. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng căn cứ vào tình hình thực tế, không nhất thiết mỗi loại hình báo chí phải xét đủ số lượng các giải Đặc biệt, A, B, C, Khuyến khích và các giải chuyên đề theo cơ cấu giải thưởng. Cơ quan Thường trực Giải phối hợp Ban Thư ký Giải qua theo dõi quá trình triển khai hưởng ứng Giải và tổng hợp báo cáo sẽ chọn ra các cơ quan báo chí, hội nhà báo, ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy, Nhà báo tiêu biểu và nhân vật tiêu biểu trình Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải xem xét quyết định khen thưởng.

## **5. Công bố và trao giải**

Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 được tổ chức tại Hà Nội vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng 3-2. Buổi lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1).

## **6. Kinh phí hỗ trợ Giải**

Kinh phí tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng do hoạt động tài trợ, hỗ trợ, quảng bá thương hiệu tự nguyện, hợp pháp của các doanh nghiệp, đơn vị, không huy động kinh phí dưới mọi hình thức đối với cá nhân, tổ chức trong danh sách tham dự giải. Các khoản kinh phí tài trợ, hỗ trợ, quảng bá thương hiệu chuyển về tài khoản của Giải Búa liềm vàng được sử dụng đúng quy định về tài chính hiện hành trong toàn bộ quá trình chấm, lựa chọn, tôn vinh và trao giải. Cơ quan Thường trực Giải căn cứ vào Kế hoạch này và thực tế phát sinh xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023, báo cáo Trường Ban Tổ chức Giải xem xét, quyết định.

### Nơi nhận:

- Đ/c Thường trực Ban Bí thư, Trường Ban (để b/c),
- Lãnh đạo Ban TGTW; Bộ TTTT; Hội NBN; Báo Nhân Dân; Tạp chí Cộng sản; Đài Truyền hình VN (để phối hợp),
- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc TW, đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các cơ quan báo chí,
- Lưu VP, TC XDD.

**K/T TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**

(Đã ký)

**Mai Văn Chính**